



# SPCGอัดงบเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้า

## ■ หนุนผลงานก้าวกระโดด ■ เล็งซื้อโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น



วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ

นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG เปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจว่ารายได้รวมในปี63 จะทำได้ตามเป้าหมายที่5,000 ล้านบาท

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)

## FVC ดันยอดขาย 900 ล. หวัง Q1/64 พลิกกำไร รุกสาขาฟอกไตเทียม

นิวส์ คอนเน็คท์ - FVC คาดไตรมาส 1/64 พลิกกลับมามีกำไร พร้อมตั้งเป้าหมายยอดขายปี 64 แต่ละระดับ 800-900 ล้านบาท อัดงบลงทุน 50-70 ล้านบาทขยายสาขาให้บริการฟอกไตเทียม

นายวิจิตร เตชะเกษม ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฟิวเจอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FVC เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายในปี 64 จะอยู่ที่ราว 800-900 ล้านบาท และรักษาอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)

นิวส์ คอนเน็คท์ - SPCG มั่นใจรายได้ปี63 ทำได้ตามเป้าที่ 5,000 ล้านบาท เตรียมเดินหน้าลงทุนโซลาร์ฟาร์ม 500 เมกะวัตต์ใน EEC หนุนรายได้เติบโตก้าวกระโดด เล็งปิดดีลโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่นอีก 100 เมกะวัตต์

## PORT ส่งรายได้ปี 64 โต 20% ลุ้นภาคการนำเข้า-ส่งออกฟื้น



นิวส์ คอนเน็คท์ - PORT มั่นใจรายได้ปี 64 กลับมาเติบโต 10-20% ตั้งความหวังภาคการนำเข้าและส่งออกฟื้นตัว แยมแผนลงทุนโปรเจกต์ใหม่เพิ่มเติม อยู่ระหว่างขั้นตอนเจรจา นายบัญญัติ คุรุจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือ PORT เปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจว่ารายได้รวม

ในปี 64 จะเติบโตราว 10-20% จากปริมาณการนำเข้าและส่งออกที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)



เคทีซีส่งมอบรางวัล เคลียร์หนี้ ซีซั่น 11... นางสาวพิชามนิจตรเป็นธรรม ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจสินเชื่อบุคคล "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบรางวัล เคลียร์หนี้ซีซั่น 11 ให้สมาชิกบัตรกดเงินสด เคทีซี พราว ทั่วประเทศ ที่มีประวัติการชำระดีและลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ รวม 396 รางวัล คิดเป็นมูลค่าการเคลียร์หนี้ในซีซั่นนี้รวมกว่า 5.5 ล้านบาท ณ เคทีซีอาคารสมัยชาวนาวันนิช 2 สุขุมวิท 33 เมื่อเร็วๆ นี้





## SPCG

เนื่องจาก มีผลผลิตกำลังการผลิตไฟฟ้าเข้ามาเพิ่ม เป็น 500 เมกะวัตต์ รวมทั้งยังสามารถบริหารจัดการ ระบบผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการบริหารต้นทุน ให้ลดลง และค่าใช้จ่ายลดลงกว่า 300 ล้านบาท สำหรับในปี 64 บริษัทจะทยอยลงทุนใน โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) เพื่อใช้ในพื้นที่ เมืองใหม่

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ มูลค่า ลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาทภายใต้การ ดำเนินการลงทุนของบริษัท เซท เอนเนอจี้ จำกัด (SET Energy)

โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและ พร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์รวม (COD) อย่างน้อย 300 เมกะวัตต์ในไตรมาส 3/64 ซึ่งจะส่งผลให้มีกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มเป็น 800 เมกะวัตต์ และเป็นปัจจัยหนุนให้รายได้

เติบโตก้าวกระโดดหรืออยู่ในระดับ 6,000 ล้านบาท ในปี 64 และในปี 65 คาดว่ารายได้จะเติบโต อยู่ในระดับ 7,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าในปี 64 จะมีการใช้เงินลงทุนราว 5,000 ล้านบาท โดยจะ ทยอยลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มใน EEC ไม่รวมการลงทุนซื้อกิจการ (M&A) โดยในปี 64 มีแผนที่จะลงทุนซื้อโครงการโซลาร์ฟาร์มใน ประเทศญี่ปุ่นอีกราว 100 เมกะวัตต์ คาดว่า จะปิดดีลได้ภายในปีนี้ ●

## PORT

โครงการใหม่ 2 โครงการ จะเริ่มเปิดดำเนินการ ได้เต็มประสิทธิภาพในช่วงปลายปีนี้ โดยทั้ง 2 โครงการได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้าบนพื้นที่ กว่า 50 ไร่ผ่านบริษัท บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด ซึ่ง PORT ร่วมทุนกับกลุ่ม เพอร์เซอร์สฯ และโครงการท่าเรือแห่งใหม่ แห่งที่ 3 ผ่านบริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอมินอล จำกัด ซึ่งร่วมลงทุนกับบริษัท APM Terminals จำกัด และกลุ่มน้ำตาลมิตรผลเพื่อรองรับการ ขยายตัวในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการลงทุนใน โปรเจกต์ใหม่อีกราว 2-3 โปรเจกต์ ซึ่งปัจจุบันนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนและเตรียม เซ็นสัญญาจึงยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้



**บัญชา**  
ครุจิตร

แต่ในเบื้องต้นนั้นบริษัทยังคงมุ่งเน้นธุรกิจ โลจิสติกส์และไม่มีแผนที่จะขยายไปยังธุรกิจอื่น แต่อย่างใด

สำหรับภาพรวมรายได้ของบริษัทในปี 63 ยอมรับว่าจะลดลง 10% จากปีก่อนตามที่ คาดการณ์ไว้โดยได้รับผลกระทบจากสงคราม

การค้าในช่วงต้นปี และการแพร่ระบาดของของ ไวรัสโควิด-19 จึงทำให้หลายประเทศปิดการ นำเข้าส่งออก แต่ในช่วงไตรมาส 4/63 ปัจจัยลบ ต่างๆ ได้คลี่คลายแล้ว และลูกค้าได้กลับมาใช้ บริการตามปกติ จึงคาดว่ารายได้ช่วงไตรมาส 4/63 จะดีกว่าไตรมาส 3/63 ค่อนข้างมาก ●



**วิจิตร**  
เตชะเกษม

## FVC

ระดับ 15% โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการปรับปรุง ประสิทธิภาพบุคลากร และการให้บริการ นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าในช่วงไตรมาส 1/64

ผลการดำเนินงานจะเริ่มกลับมาดีขึ้นได้อีกครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส-โควิด-19 เริ่มดีขึ้น รวมทั้งคาดว่าจะได้เห็นผลตอบรับที่ดี จากการลงทุนในระบบ และการปรับปรุง ซอฟต์แวร์ใหม่ในช่วงที่ผ่านมาของปี 63

สำหรับธุรกิจ B1 หรือธุรกิจอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ บริษัทตั้งเป้า รายได้อยู่ที่ 150-170 ล้านบาท โดย 80% จะเป็น ในส่วนของธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างมากขึ้น ส่วนธุรกิจ B2 หรือธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และ ที่พักอาศัย จะกลับมามุ่งเน้นในเรื่องของการให้ บริการด้านอาหารและสุขภาพมากยิ่งขึ้น

ขณะที่ธุรกิจ B3 หรือธุรกิจบริการทาง การแพทย์นั้น บริษัทได้ตั้งงบลงทุนไว้ที่ 50-70 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายสาขาเพิ่มเติม รวมทั้งคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากการขยาย หน่วยบริการเครื่องฟอกไตเทียมประมาณ 200 เครื่อง และในช่วงไตรมาส 1/64 คาดว่าจะมีงานประมูด งานธุรกิจที่อลมขนาดใหญ่มูลค่าหลัก 10 ล้าน ซึ่งบริษัทคาดหวังได้งานราว 50 ล้านบาท ●





# KBANK ผึก FSMART ขยายฐานเงินฝาก

นิวส์คอนเน็คท์-KBANK จับมือ “ฟอร์ท สมาร์ท” เปิดบัญชีเงินฝากเคแบงก์และยืนยันตัวตนครั้งแรกของตู้อัตโนมัติ “บุญเติม” ตั้งเป้าขยาย 2,000 ตู้ต่อปี จากปัจจุบันที่พร้อมให้บริการ 1,312 ตู้

นายทิพากร สายพัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผยว่า ธนาคารได้ขยายความร่วมมือกับกับฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่สาขาธนาคารเข้าไปไม่ถึง ด้วยการเปิดให้บริการยืนยันตัวตนบนตู้บุญเติม เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) บนแอป K PLUS

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการต่อยอดการให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคาร โดยหลังจากนี้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารกสิกรได้ทั้งฝากและโอนเงิน รวมถึงบริการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากที่ตู้บุญเติมใกล้บ้าน โดยไม่ต้องมาสาขาธนาคาร เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับลูกค้าของธนาคารในทุกพื้นที่



ของประเทศ ซึ่งจะช่วยผลักดันการขยายฐานลูกค้าบัญชีเงินฝากใหม่ของธนาคาร

ขณะที่นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART กล่าวว่า ครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางเพื่อให้บริการ Facial Recognition อย่างเต็มตัว โดยบุญเติมพร้อมเป็นตู้อัตโนมัติรายแรกที่รองรับการให้บริการยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองที่มีจุดให้บริการกว่า

130,000 จุดทั่วประเทศ โดยในเฟสแรกจะติดตั้งพร้อมให้บริการประมาณ 1,312 จุด ก่อนจะขยายให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น 1,000 – 2,000 จุดต่อปีตามเป้าหมายที่วางไว้ และทยอยเพิ่มจุดบริการในอนาคตต่อไป ซึ่งจะช่วยให้การทำธุรกรรมต่างๆ สะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกรรมทางการเงินที่มีการถอนเงินหรือโอนเงิน รวมถึงธุรกิจ e-Commerce ที่

## ภาพข่าว



◀ “บีซีไอ” หนุน “กรมบัญชีกลาง” ยกระดับการจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลางร่วมกับ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดบริการหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-LG ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เป็นครั้งแรก เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ภายใน 10 นาที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และ ความโปร่งใส โดยบีซีไอตั้งเป้าขยายบริการ e-LG ให้ครอบคลุม 80% ของหนังสือคำประกันในประเทศภายใน 5 ปี

▶ **ข้อปปี ฉลองสถิติใหม่ในแคมเปญ 12.12 Birthday Sale**  
เทอเรนซ์ แพง ประธานฝ่ายปฏิบัติการ ข้อปปี ผู้นำอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใต้หวัน ส่งท้ายเทศกาลข้อปปีงปลายปีด้วยการทำลายสถิติในแคมเปญ Shopee 12.12 Birthday Sale โดยในวันที่ 12 ธันวาคม มียอดจำหน่ายสินค้าสูงถึง 12 ล้านชิ้นในเวลาเพียง 24 นาทีแรก อีกทั้งสินค้า 1 ล้านชิ้นถูกซื้อออกไปภายใน 1 นาที